



คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ ๖๖๕ / ๒๕๖๔

เรื่อง มอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการ
และรักษาราชการแทน

เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอำนาจตามความ ๔๘ วิสติ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๕๒ จึงมอบอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการ และการรักษาราชการแทน ดังนี้

๑. อำนาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรี

- ๑.๑ นายสุมิตร ปรินสารมัย รองนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว คนที่หนึ่ง
ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว กำกับดูแล หรือปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ในราชการกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม
- ๑.๒ นายประพันธ์ มีศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว คนที่สอง
ช่วยนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว กำกับดูแล หรือปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี
ในราชการสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองการศึกษา

๒. การรักษาราชการแทน

กรณีนายกไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรีตามลำดับที่นายกเทศมนตรี
จัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดเทศบาลเป็น
ผู้รักษาราชการแทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายเฉลิม วาวิสัย)
นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว








คำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่ ๖๖๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง การมอบอำนาจนายกเทศมนตรีให้รองนายกเทศมนตรี
ปฏิบัติราชการแทน

เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามนโยบายที่นายกเทศมนตรีกำหนดไว้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ วิสดี แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมอบหมายให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้ และมีเงื่อนไขในการมอบอำนาจดังนี้

๑. เป็นอำนาจในการสั่ง การอนุญาต หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเทศมนตรีสามารถที่จะมอบอำนาจได้ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม่ได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

๒. กรณีรองนายกเทศมนตรีผู้รับมอบอำนาจไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ให้การมอบหมายการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีที่ได้รับมอบอำนาจเป็นของนายกเทศมนตรี

๓. การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ไม่เป็นการตัดสิทธินายกเทศมนตรีในการพิจารณาใช้อำนาจตามกฎหมาย

๔. การใช้อำนาจของนายกเทศมนตรีตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้อำนาจกระทำในนามนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

๕. การปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ต้องกระทำภายใต้การกำกับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเทศมนตรีตำบลกำหนดไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเฉลิม วาวิสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

บัญชีการมอบอำนาจจากนายเกษมมนตรีให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
แบบท้ายคำสั่งเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ที่ ๒๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่	อำนาจที่มอบให้ปฏิบัติราชการแทน	มอบโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	ลักษณะงานที่มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน	ผู้รับมอบอำนาจ
๑	อำนาจในการลงนามหนังสือราชการ	มาตรา ๔๘ วรรค ๒ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒	-หนังสือภายในและหนังสือภายนอก การแจ้งเรื่อง ทั่วไปที่มีใช่เป็นนโยบาย หรือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแจ้งเรื่องส่งการทั่วไปที่ เป็นงานที่มีลักษณะงานประจำที่ปกติหน่วยงานที่ จะรับแจ้งจะต้องถือปฏิบัติอยู่แล้ว หรือเรื่องที่มี ระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน การส่งรายงาน ต่างๆในเรื่องที่เป็นการรายงานประจำ ที่ไม่ใช่ รายงานทางการเงิน การตอบหนังสือกรณีเร่งด่วนที่ นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้	นายสุมิตร บรินรัมย์ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในราชการ -กองช่าง -กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -กองสวัสดิการสังคม
๒	การสั่งการในสมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการ		-การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง	นายประพันธ์ มีศิริ รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒ ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ในราชการ
๓	การอนุญาตเกี่ยวกับราชการ		-การอนุญาต อนุมัติให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/ พนักงานจ้างของเทศบาล ปฏิบัติราชการนอกเวลา ราชการปกติ	-สำนักปลัดเทศบาล -กองคลัง -กองการศึกษา

หมายเหตุ ยกเว้นการมอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การลงนามอนุมัติฎีกาเบิกจ่ายเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นอำนาจของนายกเทศมนตรี